

Một số lưu ý trong cách trồng các loại hoa thân bụi

1. Cách bài trí

Khi hệ cành lá phát triển mạnh, các loại cây thân bụi sẽ rũ thân ra môi trường xung quanh, tựa như một mâm xôi lớn, trông rất bắt mắt. Thế nên trong cách trồng các loại hoa thân bụi, chúng ta nên lưu ý đến hai điểm trong cách bài trí: một là chọn chậu đặt cố định thì ưu tiên chậu cao, dáng dài để bộ thân-cành-lá-hoa của cây không chạm đất; hai là chọn giỏ hoa treo thì có thể lựa giỏ treo giữa không trung hoặc chậu treo bám sát thành lan can.

Cách bài trí trên vừa tạo điều kiện cho cây thân bụi phát triển, vừa tôn lên được nét mảnh mai, thanh thoát của nhóm thực vật đáng yêu này.

2. Đất trồng và phân bón

Loại đất trồng phù hợp cho các loại hoa thân bụi là đất phù sa pha thêm mùn và xơ dừa vì nhóm thực vật này không ưa ngập úng.

Về chế độ phân bón, chúng ta nên bón phân NPK theo chu kỳ tuần/lần (pha loãng cùng nước), bón quanh gốc, cách chân gốc tầm 5-10 cm để kích thích hệ rễ phát triển lan tỏa. Vào thời điểm cây chuẩn bị ra hoa, nên ngưng bón phân và tưới nước trong 10 ngày để thúc hoa nở đồng loạt.

3. Chế độ ánh sáng

Đặc trưng của cây bụi là ưa sáng nên trong cách trồng các loại hoa thân bụi, chúng ta cần chú ý đến chế độ ánh sáng của cây với thời gian chiếu sáng mỗi ngày tối thiểu 5-6 tiếng.

Khi trồng trên ban công, bạn nên đặt các loại hoa thân bụi nơi thoáng đãng, giàu ánh sáng để cây phát triển khỏe mạnh, cho tán lớn, lá dày và hoa sai.

Ở những thời điểm thời gian chiếu sáng thấp hơn mức tối thiểu, bạn nên cân nhắc việc chiếu sáng nhân tạo cho cây, đặc biệt là ở thời điểm cây chuẩn bị ra hoa.

4. Nhiệt độ

Cùng với ánh sáng, nhiệt độ là yếu tố có ý nghĩa sống còn đối với thực vật nên trong cách trồng các loại hoa thân bụi, chúng ta không thể không đề cập đến yếu tố này. Các cây bụi có nguồn gốc chủ yếu từ vùng nhiệt đới, cận xích đạo, Địa Trung Hải nên vừa có khả năng chịu hạn, lại vừa chịu ẩm tốt. Tuy nhiên, điều kiện lý tưởng cho sự sinh trưởng của cây vẫn nằm trong khoảng từ 22 – 30 độ C. Nếu nhiệt độ tăng giảm thất thường, không có cách nào khác, chúng ta phải bọc nilon, tưới nước ấm/mát hoặc di dời cây đến nơi an toàn.

5. Ngắt ngọn, tỉa cành

Có thể nói ngắt ngọn, tỉa cành là khâu đặc biệt quan trọng trong cách trồng các loại hoa thân bụi. Đặc trưng của cây bụi là đẻ nhánh rất nhanh, phân làm nhiều cành nên nếu muốn cây phát triển tán tối ưu thành hình cầu, đối xứng tỏa tròn thì ở giai đoạn non, ta cần tích cực ngắt ngọn. Từ mỗi ngọn ngắt bỏ sẽ đâm ra 2-3 ngọn mới và cứ vậy, cây sẽ có bộ tán lớn cực ấn tượng. Bộ tán lớn cũng là tiền đề để cây cho hoa sai và cân đối hơn khi vào vụ.